

"ความกล้า ศรัทธา ความหวัง" รวมบทกลอนเพื่อสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ โดย ดร.รัตนา แซ่เล้า

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.พ. 2568

ด้วยความที่เติบโตมาในครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิด และเรียนรู้ในศาสนาตั้งแต่เด็ก เลยทำให้ ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2549 ได้มองเห็นว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นเสาหลักของการศึกษาไทยมาตั้งแต่อดีตกาล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้อ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้วัดยังเป็นผู้บริจาคที่ดินและปัจจัยอื่นๆ ในการสร้างโรงเรียน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาชาติ โดยในประเทศไทยมีพระเกจิอาจารย์มากมายที่สร้างตำนานพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา ทุกชุมชนของประเทศไทยเข้มแข็ง เพราะมีวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเยาวชน และสังคม

ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2549 กล่าวว่า “ได้รับรู้ถึงบทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนตั้งแต่เด็ก โดยมีพ่อ-แม่ (นายกวางเมง และนางปิ๊ดอ แซ่เล้า) เป็นพุทธศาสนิกชน ได้พาขึ้นเหนือลองใต้เพื่อไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์ทั่วประเทศ ทำให้ได้ซึมซับถึงความเสียสละที่พระเกจิอาจารย์หลากหลายท่านทำเพื่อชุมชนของตน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งนอกจากนี้วัดยังเป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน และระดมทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือหลานของตนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ มีทักษะอาชีพ มีงานทำ และได้จัดงานบุญระดมผู้มาเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้โรงเรียนเรียนอย่างเททันทัน และเข้าถึงการพัฒนาเชิงรวมมุ่งเน้นให้ทุกชุมชนอยู่ดี และอยู่รอด

ความสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนากับการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง เมื่อได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2549 ไปศึกษาด้านรัฐศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบ ที่ประเทศอังกฤษ และอเมริกา การเรียนเรื่องทฤษฎีการศึกษาเพื่อการสร้างชาติ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ และการศึกษาเพื่อสันติภาพ ล้วนแล้วเป็นกระแงเงาให้เห็นถึงบทบาทของวัด พระสงฆ์ และชุมชนต่อการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนรู้ทฤษฎีตะวันตกจากศาสตราจารย์ชื่อดังทั่วโลก และการได้มีโอกาสเรียนรู้ สันทนาธรรมกับพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปิณฑิโต พระธรรมทูต ที่ประจำอยู่วัดรัตนประทีป อะดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันได้มรณภาพไปแล้ว ถึงเรื่องการพัฒนาเยาวชน โดยท่านได้สอนว่าการศึกษาแบบพุทธะไม่ใช่การเรียนรู้อยู่เป็นนักทฤษฎี แต่เน้นให้คนคนนั้นรู้จริง เห็นจริง ทำจริง เป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยการเป็นคนลงมือทำ

หลังจากที่ได้จบการศึกษาแล้ว ก็ได้มีโอกาสก่อตั้งกลุ่มอยู่ในที่ไทยแลนด์ เพื่อระดมทุนสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่วัด ที่ต้องการให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้ มาสร้างกิจกรรมการศึกษาที่มีสาระ โดยได้ระดมทุนระดมแรงจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อลงพื้นที่ สร้างค่ายศิลปะ ค่ายผู้นำเยาวชน สอนเขียนเรียงความ วาดรูป พุดสุนทรพจน์

ซึ่งจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ได้สร้างพลังบวกให้ทุกชุมชน โดยหลวงปู่บุญฤทธิ์ได้สอนไว้ว่า
ความไร้เดียงสาของเด็กเหมือนดอกบัวบาน ยิ่งบาน ยิ่งมาก ยิ่งได้ดี
จึงได้เกิดความคิดรวบรวมบทเรียนเหล่านี้มาจัดทำเป็นบทกลอนในหนังสือ “ความกล้า ศรัทธา ความหวัง”
เพื่อเล่าเรื่องการเดินทางที่มีคุณค่า ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก หนังสือ
คู่มือมนุษย์ ของท่านพ่อพุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย
หลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ที่พัฒนาให้ชุมชนปกากะญออ่านออกเขียนได้
พระเจ้าพรหมคุณหลวงพ่อดุจดมะที่ทำให้ชุมชนไทย มอญ กระเหรี่ยงเรียนรู้อ่านและสามัคคี, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ผู้สร้างวรมเย็นแกแผ่นดินอีสาน และหลวงพอลำไยปิยวัฒน์
ที่ทำให้ชุมชนลาดหญ้าเป็นชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยประสบการณ์ทำงานกับเยาวชนในที่ต่างๆ นั้น เป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ครูบาอาจารย์
เพื่อให้พระพุทธรศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคม ให้สงบ สันติ รมเย็น และ
ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุน
เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้สังคมไทยผ่านการสนับสนุนหนังสือ “ความกล้า ศรัทธา ความหวัง” เล่มละ 155 บาท
โดยทนายสุด ดร.รัตนา แซเล่า ได้ขอฝากบทกลอน เรื่องพระพุทธรศาสนากับการศึกษา ไว้ดังนี้

บนแผ่นดิน พระพุทธรศาสนา
การศึกษา แบ่งบาน ทั่วถึง
การเรียนรู้ โลกและธรรม ต้องคำนึง
ให้รู้ซึ้ง ถึงสัจธรรม นำชีวา
หลวงปู่ หลวงพ่อ ครูอาจารย์
ร่วมสืบสาน พระพุทธรศาสนา
นำพุทธโอ แนวแน่ พัฒนา
การศึกษา บ้าน วัด โรงเรียน คอยเพียรตน
สนับสนุน ที่ดิน แผ่นดินเกิด
ให้กำเนิด การเรียนรู้ ทุกแห่งหน
ให้วิชา รู้ครบ อบรมตน
ให้เป็นคน รู้รอบ และเท่าทัน
ระดมทุน ระดมทรัพย์ ทั่วประเทศ
พัฒนาเขต โรงเรียนรัฐ ให้สุขสันต์
พัฒนาเด็ก ให้เขียนอ่าน ทุกคืนวัน
พัฒนาใจ ให้สร้างสรรค์ พร้อมปัญญา
นำหลักธรรม นำใจ ให้ได้หยุด

นำศีลธรรม ชูพระพุทธศาสนา
นำสามัคคี เป็นหลักชัย ในการพัฒนา
นำศรัทธา เป็นพลัง เพื่อยั่งยืน
พระพุทธศาสนา กับการศึกษา
ช่วยนำพา ให้ชาวโลก นั้นได้ตื่น
เรียนรู้ เพื่อรู้รอบ และหยั่งยึน
ใช้ธรรมะ เป็นพื้นฐาน การครองตน

สำหรับผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหนังสือติดต่อ ดร.รัตนา แซ่เล้า โทรศัพท์ 099-245-3311 หรือทางอีเมล :
rattana.lao@yahoo.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป